
สรุปมติการประชุมสภาวิชาการ 
ครั้งที ่13/2554 

วันพฤหัสบดีที ่22 ธันวาคม 2554   
ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร  

 
1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 มติ รับทราบ เรื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 

2554 ดังนี้ 
1. การแก้ไขปัญหาที่ดินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุก

ที่ดินของรัฐจังหวัดนครราชสีมา (กบร.จังหวัด) ได้มีมติให้เพิกถอนโฉนดที่ดินแปลงที่ออกทับที่ของ
มหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ใช้ประโยชน์ ซึ่งขณะนี้ยังมีที่ดินอีกประมาณ 900 ไร่ ที่
เป็นปัญหา  ท าให้มหาวิทยาลัยยังไม่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ 

2. สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจ าปี
งบประมาณ 2554 (ต.ค. 53 - ก.ย. 54) คณะกรรมการติดตามฯ ได้ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับสูง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.45 (ปีที่แล้วได้ 4.38)  ขอขอบคุณกรรมการ
สภาวิชาการและผู้บริหารที่ท าให้ได้คะแนนสูงสุด ตั้งแต่เริ่มมีการประเมินมาตั้งแต่ปี 2548 ผลประเมิน
ปีนี้เทียบเคียงกันได้กับการประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้
คะแนนเฉลี่ย 4.78 อยู่ในระดับดีมาก และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (ผลอย่างไม่เป็น
ทางการ) ได้คะแนนเฉลี่ย 4.74 อยู่ในระดับดีมากเช่นกัน สภามหาวิทยาลัยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนเรื่องการเก็บค่าหน่วยกิตและ/หรือค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและค่าครองชีพ โดยให้มีผลกับนักศึกษาที่เข้าใหม่เท่านั้น 
ซึ่งฝ่ายวางแผนได้รับไปด าเนินการต่อไปแล้ว   

3. การจัดตั้งโรงเรียน “สุรนารีวิวัฒน์” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขณะนี้ชะลออยู่  สภา
มหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะว่า โรงเรียนควรจะจัดระบบการศึกษาแนวใหม่ เป็นนวัตกรรมเพ่ือการ
ขยายผล เช่น การจัดแบบ 6-3-3 เป็น Non Graded School มากกว่าการจัดเป็นชั้นเรียน เลื่อนชั้น
เป็นรายปี แต่อาจจัด Ability grouping ให้ผู้เรียนก้าวหน้าไปตามความสามารถ ระบบบริหารจัดการ
โรงเรียนต้องชัดเจน มหาวิทยาลัยก าลังด าเนินการเพ่ือหาข้อสรุปให้ได้โดยเร็ว หากกรรมการสภา
วิชาการท่านใดมีข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะอย่างไร หรือรู้จักผู้รู้ผู้เล่นทางด้านนี ้ขอให้เสนอความคิดเห็น 

4. เรื่อง อุทยานวิทยาศาสตร์ เป็นกระแสที่ต้องจัดตั้งให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ให้อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สภามหาวิทยาลัยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า อาจารย์ยังไม่มีประสบการณ์ การท างานในภาค 
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมอาจเชื่อมโยงกัน ให้โอกาสแก่ทั้งอาจารย์และ
นักศึกษา มหาวิทยาลัย ภาคธุรกิจและชุมชนควรร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนมากขึ้น เช่น 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรได้เร็วขึ้น เป็นต้น ส่วนธุรกิจ SME ควรเป็นวงการที่มหาวิทยาลัยจะ
สามารถร่วมมือและให้ความช่วยเหลือได้ หากกรรมการสภาวิชาการรู้จักผู้ใดที่มีทักษะในการบริหาร
อุตสาหกรรม ขอให้ชักชวนและเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย    
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5. เรื่อง (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง Izmir Ozel Fatih Koleji (IOFK) ประเทศตุรกี และ
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์) สภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัย
ควรวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย และความคุ้มค่าที่จะได้รับในความร่วมมือดังกล่าวและประเทศใกล้เคียง 

6. สภามหาวิทยาลัยจะมีการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 24 ธันวาคม 2554 และจะมีการเลี้ยงขอบคุณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้วย 

 
 1.2 ปฏิทินการประชุมสภาวิชาการ ประจ าปี พ.ศ. 2555 
 มติ รับทราบ ดังนี้ 

การประชุมคร้ังที ่ วันที/่เดือน/ป ี
1/2555 วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2555 
2/2555 วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 
3/2555 วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2555 
4/2555 วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 
5/2555 วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2555 
6/2555 วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2555 
7/2555 วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2555 
8/2555 วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2555 
9/2555 วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2555 
10/2555 วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2555 
11/2555 วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2555 
12/2555 วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2555 

 
1.3 รายงานการประชุมเพื่อประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอนของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554   

 มติ รับทราบ รายงานการประชุมเพ่ือประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอนของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการ 
ศึกษา 2554 ซึ่งประชุมเมื่อเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งงานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วน
ส่งเสริมวิชาการ ได้จัดท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยน าขึ้น Website และสามารถ Download File ได้ที่ 
http://web.sut.ac.th/das/  

 
 1.4 รายงานจ านวนผู้เข้ารับการสัมภาษณ์นักศึกษาประเภทโควตา ประจ าปีการศึกษา 2555  
 มติ รับทราบ รายงานจ านวนผู้เข้ารับการสัมภาษณ์นักศึกษาประเภทโควตา ประจ าปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 

3 ธันวาคม 2554 โดยมีผู้มาสัมภาษณ์และผ่านการคัดเลือกและ/หรือทดสอบทักษะความสามารถ จ านวน 
5,108 คน คิดเป็นร้อยละ 66.57 จากจ านวนที่คัดเลือกไว้ 7,673 คน โดยมีรายละเอียดจ าแนกตาม
ประเภทโควตาดังปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
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1.5 การให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ครอบครัวประสบอุทกภัย ปี 2554 
มติ รับทราบ การให้ความช่วยเหลือ ซึ่งฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ส ารวจนักศึกษาท่ีครอบครัวประสบอุทกภัย ปี 

2554 ระหว่างเดือนตุลาคม ถึงพฤศจิกายน 2554 มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ครอบครัว
ประสบอุทกภัยรวม 111 คน แยกเป็นความเสียหายด้านที่พักอาศัย ด้านทรัพย์สิน และด้านการ
ประกอบอาชีพ  พบว่ามีนักศึกษาได้รับความเสียหาย 1 ด้าน จ านวน 15 คน , 2 ด้าน จ านวน 42 คน 
และ 3 ด้าน จ านวน 54 คน  มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ความช่วยเหลือนักศึกษา ดังนี้ 
1. กรณีเสียหาย 1 ด้าน ช่วยเงินค่าครองชีพ จากกองทุนเงินช่วยค่าครองชีพส าหรับนักศึกษา จ านวน 

3,000 บาท 
2. กรณีเสียหาย 2 ด้าน ช่วยเงินค่าครองชีพ จากกองทุนเงินช่วยค่าครองชีพส าหรับนักศึกษา จ านวน 

3,000 บาท และยกเว้นค่าหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 3/2554  
3. กรณีเสียหาย 3 ด้าน ยกเว้นค่าหอพักนักศึกษา และยกเว้นค่าหน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 3/2554 
โดยจ านวนเงินที่ให้ความช่วยเหลือเป็นเงินประมาณ 970,200 บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) 
ทั้งนี้ มีนักศึกษาที่ครอบครัวประสบอุทกภัย จ าแนกตามภูมิล าเนาได้ 24 จังหวัด จ าแนกตามระดับ
ปริญญาตรี 108 คน ระดับปริญญาโท 1 คน และระดับปริญญาเอก 2 คน 

 
1.6 ผลการสอบภาษาต่างประเทศส าหรับนักศึกษาขั้นปริญญาเอก ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2554 

 มติ รับทราบ ผลการสอบภาษาต่างประเทศส าหรับนักศึกษาขั้นปริญญาเอก ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/2554
โดยมีผู้สอบผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนดจ านวน 9 คน ส่วนผู้ที่ได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์การสอบผ่าน ได้น า
คะแนนที่ได้มาจัดระดับเพ่ือเรียนรายวิชา Graduate English 1-3 ในภาคการศึกษาถัดไป   

 
2. เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2554 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 
 มติ รับรองรายงานการประชุม โดยให้มีการแก้ไข ดังนี้ 

- หน้า 17 วาระท่ี 5.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) ของส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ แก้ไขมติข้อ 1. เป็นดังนี้ 
“1. เห็นชอบให้น าโครงการเปิดบ้านวิศวะ มทส. และการรับนักศึกษาโควตารอบพิเศษ เสนอเพ่ือ

พิจารณาในทีป่ระชุมเพ่ือจัดตั้งทีมประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะก่อน” 
 

3. เรื่องสืบเนื่อง 
3.1 ขอความเห็นชอบปรับแก้ไข (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย
 เทคโนโลยีสุรนารี กับ บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด 

 มติ ให้ความเห็นชอบการปรับแก้ไข (ร่าง) บันทึกข้อตกลงฯ ข้อ 1.3 จากเดิม “มาตรฐาน GAP, ISO 22000” 
  เป็น “มาตรฐาน GMP, HACCP, ISO 9000”     
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4.  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ระหว่างส านัก

วิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทูบิงเก้น 
(University of Tübingen) ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

มติ ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ ตามที่เสนอ 
 

 4.2 การปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ ว่าด้วยการช าระหนี้ของนักศึกษาฯ   
มติ ให้ความเห็นชอบไม่แก้ไขระเบียบฯ ที่จะให้เพ่ิม “กรณีนักศึกษาลาออกจากการเป็นนักศึกษาโดยได้รับ

การยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าหน่วยกิต ในกรณีที่มีหลักฐานแสดงชัดเจนว่าอาจารย์ที่ปรึกษาได้ยื่นขอ
ทุนก่อนที่นักศึกษาจะเข้าศึกษาใน มทส. และอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุน ” 
เนื่องจากมีกรณีเช่นนี้น้อยมาก หากเกิดกรณีเช่นนี้อีกให้ส านักวิชาเสนอสภาวิชาการพิจารณาเป็นราย
กรณีไป 

 
 4.3 ขอความเห็นชอบผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่ 3/2553, 1/2554 เพิ่มเติม และ 2/2554  

มติ ให้ความเห็นชอบผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 17 ราย ดังนี้ 
ประจ าภาคการศึกษาที่ 3/2553 เพ่ิมเติม จ านวน 2 ราย 
1. ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโท จ านวน 2 ราย 

- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 ราย   
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จ านวน 1 ราย   

ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2554 เพ่ิมเติม จ านวน 7 ราย 
1. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ จ านวน 1 ราย   
2. ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม จ านวน 3 ราย   

ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา จ านวน 1 ราย   
ระดับปริญญาโท  
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา  จ านวน 1 ราย   
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  จ านวน 1 ราย   

3. ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ จ านวน 1 ราย   
4. ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จ านวน 2 ราย   
ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2554  จ านวน 8 ราย  
1. ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา จ านวน 1 ราย  
2. ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 7 ราย 

ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จ านวน 1 ราย    
ระดับปริญญาตรี จ านวน 6 ราย 
- สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร  จ านวน 1 ราย   
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 ราย   
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- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จ านวน 1 ราย   
- สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ จ านวน 1 ราย   
- สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จ านวน 1 ราย   

 
4.4 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่
 นักเรียนในโครงการโอลิมปิกวิชาการ เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2)  
มติ ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศฯ ตามท่ีเสนอ   
 
4.5 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
 พ.ศ. 2555) 
มติ อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ จ านวน 14 ราย ดังนี้ 

1. ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน เป็น ประธาน 
2. ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต  สถาปิตานนท์ เป็น กรรมการ 
3. ศาสตราจารย์ ดร.อุทัย  ตันละมัย เป็น กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา  ท้วมสุข เป็น กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร  พุทธาพิทักษ์ผล เป็น กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ  กันภัย เป็น กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร  ใจแก้ว เป็น กรรมการ 
8. นายราเมศวร์  ศิลปพรหม เป็น กรรมการ 
9. อาจารย์ ดร.ศุภกฤษฏิ์  นิวัฒนากูล เป็น กรรมการ 
10. อาจารย์ ดร.ธรา  อั่งสกุล เป็น กรรมการ 
11. อาจารย์ ดร.นิศาชล  จ านงศรี เป็น กรรมการ 
12. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น กรรมการและเลขานุการ 
13. นางสาวรัชนีกร  ทองมา เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 
14. นางสาวกัณฐมณี  มณีประภา เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 4.6 ขออนุมัติแก้ไขข้อผิดพลาดการพิมพ์ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาต่าง ๆ   
  ของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

มติ อนุมัติแก้ไขข้อผิดพลาดการพิมพ์ในเล่มหลักสูตร 2 หลักสูตร โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 
3/2554 ดังนี้ 
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) อนุมัติแก้ไข

จ านวนหน่วยกิต โดยแก้ไขเฉพาะหน้าที่ 13 ในเล่มเท่านั้น ไม่กระทบกับหน่วยกิตรวม ดังนี้  
จากเดิม แก้ไขเป็น 

534330  วิศวกรรมก๊าซธรรมชาติ    4 หน่วยกิต 
 (Natural Gas Engineering) 

534330  วิศวกรรมก๊าซธรรมชาติ      3 หน่วยกิต 
 (Natural Gas Engineering) 
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2.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2554) อนุมัติ
แก้ไขรหัสวิชา ดังนี้  

จากเดิม แก้ไขเป็น 
524211 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี 1  4(4-0-8) 
 (Chemical Engineering Thermodynamics) 
วิชาบังคับร่วม : 102102 เคมีเชิงฟิสิกส์ 

524211 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี 1  4(4-0-8) 
 (Chemical Engineering Thermodynamics) 
วิชาบังคับร่วม : 102202 เคมีเชิงฟิสิกส์ 

โดยให้แจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ ตามหลักการที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป   
 

4.7 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาการ
จัดสรรทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 

มติ ให้ความเห็นชอบ โดยให้มีการปรับแก้ไข ดังนี้ 
1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนในข้อ 4.2 ให้ปรับระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเป็นไม่น้อยกว่า 3.25   
2. มูลค่าของทุนวิทยานิพนธ์ ตามข้อ 11.1 ให้ปรับเป็น ระดับมหาบัณฑิต ไม่เกิน 20,000 บาทต่อคน  

ระดับดุษฎีบัณฑิต ไม่เกิน 40,000 บาทต่อคน 
     

4.8 ขออนุมัติแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา 
  ข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะ 
  คณาจารย์ส านักวิชาแพทยศาสตร์ที่มีคุณวุฒิได้รับวุฒิบัตร และ/หรือ อนุมัติบัตร ที่เทียบเท่าปริญญาเอก 

เห็นควรให้ส านักวิชาแพทยศาสตร์น าเสนอเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาการ
เทียบเท่าต่อไป 

มติ อนุมัตแิต่งตั้ง จ านวน 4 ราย ดังนี้ 
1. คณาจารย์บัณฑิตระดับปริญญาเอก - อาจารย์ ดร.พงษ์ฤทธิ์  ครบปรัชญา อาจารย์ประจ าสาขาวิชา

ชีววิทยา ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ ตั้งแตภ่าคการศึกษาท่ี 3/2554 เป็นต้นไป   
2. คณาจารย์บัณฑิตระดับปริญญาโท ส านักวิชาแพทยศาสตร์ จ านวน 3 ราย ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 

3/2554 เป็นต้นไป ดังนี้ 
   1) อาจารย์ นายแพทย์บัณฑิต  อัศวฤทธิไกร อาจารย์ประจ าสาขาวิชาอายุรศาสตร์ 
   2) อาจารย์ แพทย์หญิงนพร  อึ้งอาภรณ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ 
   3) อาจารย์ แพทย์หญิงสีขาว  เชื้อปรุง อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและ 
     เวชศาสตร์ชุมชน 

โดยมอบส านักวิชาแพทยศาสตร์รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพิจารณาด าเนินการต่อไป   
 

4.9 ขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
มติ อนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษา จ านวน 2 ราย ออกไปอีก 3 ภาคการศึกษา คือ ภาคการ 

ศึกษาท่ี 3/2554 - 2/2555 ดังนี้ 
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1. นางสาวนลิน  สิทธิธูรณ์ เลขประจ าตัว D4910527 นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรสาขาวิชา
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นนักศึกษาในที่ปรึกษาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
เบ็ญจมาศ  จิตรสมบูรณ์   

2. นายณรงค์เดช  วงศ์ดี เลขประจ าตัว M4930419 นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรสาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์  ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เป็นนักศึกษาในที่ปรึกษาของ                 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ภคนิจ  คุปพิทยานันท์    

  
4.10 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ  

 มติ ให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง จ านวน 4 ราย ดังนี้ 
1. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 ราย   

1) รองศาสตราจารย์ พลตรี ดร.ชัยณรงค์  เชิดชู ที่ปรึกษาสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านเภสัชวิทยาและพฤกษเคมี เพ่ือเป็นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา   

2) ดร.กาญจนา  ธรรมนู นักวิทยาศาสตร์ระบบล าเลียงแสง สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การ
มหาชน) เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคนิคอินฟราเรด ไมโครสเปกโตรสโกปีและการวิเคราะห์
ความแตกต่างทางสถิติ เพ่ือเป็นคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

3) Mr. Anders J. Lindstrom ผู้เชี่ยวชาญด้านปรง สวนนงนุชพัทยา เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ปรง  เพ่ือเป็นคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

2. ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 1 ราย   
- ดร.ชมภูนุช  ส่งสิริฤทธิกุล นักวิทยาศาสตร์ระบบล าเลียงแสง สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 

(องค์การมหาชน) เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม กรรมการสอบประมวลความรู้ กรรมการสอบวัดคุณสมบัติ กรรมการ
พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 
4.11 ขออนุมัติรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก แบบ 1 ประจ าภาคการศกึษาที่ 3/2554 
มติ อนุมัตริบันายสุเมธ  อ่ิมสุนทรรักษา เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก แบบ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าภาคการศึกษาท่ี 3/2554   
 
 4.12 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
  เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) 
 (ส านักวิชาขอถอนวาระ) 
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5. เรื่องอ่ืน ๆ  
 5.1 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

(เป็นวาระลับ) 
 
 5.2 ขอความเห็นชอบยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 
  เป็นกรณีพิเศษ 

มติ ให้ความเห็นชอบยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 ในข้อ 9.2 
ข้อ 9.6 และข้อ 9.7 ส าหรับศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งที่ขอเข้าศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรีเพ่ิมขึ้น
อีกสาขาหนึ่งในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ 
ข้อ 9.2 การขอเข้าศึกษา ให้ยื่นค าร้องต่อศูนย์บริการการศึกษาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนเปิดภาคการศึกษา

ที่จะเข้าศึกษา   
 - การเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2554 เห็นชอบให้ยื่นค าร้องได้น้อยกว่า 30 วัน ก่อนเปิด

ภาคการศึกษาท่ี 3/2554 
ข้อ 9.6 รายวิชาที่น ามาเทียบโอนหรือโอนย้ายต้องเป็นรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรที่นักศึกษาจบมาแล้วไม่

เกิน 1 ปี   
- เห็นชอบให้บัณฑิตโอนย้ายรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรที่นักศึกษาจบมาแล้วเกิน 1 ปี ได ้

ข้อ 9.7 รายวิชาที่ต้องศึกษาเพ่ิมเติม ต้องไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต   
- รายวิชาที่ต้องศึกษาเพ่ิมเติม เห็นชอบให้ศึกษาเพียง 26 หน่วยกิต (ที่เพ่ิมเติมจากสาขาวิชา

วิศวกรรมขนส่งที่จบการศึกษา) เนื่องจากทั้ง 2 หลักสูตรมีรายวิชาที่เหมือนกันมากอยู่แล้ว 
 

 5.3 ขออนุมัติให้ผู้ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาฯ ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษา  
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ในปีการศึกษาต่อไป ควรก าหนดให้ผู้สมัครขอรับทุนนี้ สมัครเข้าศึกษาในประเภทโควตาด้วย ทั้งนี้ เพ่ือ
จะได้มีการสัมภาษณ์ด้วย 

มติ อนุมัติให้ผู้ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาฯ ที่ไม่ใช่ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาประเภท
โควตา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า (Honors Program) ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้ได้รับทุนตัวส ารองกรณีผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนตัวจริงสละสิทธิ์ขอรับทุน โดยมอบ
ศูนย์บริการการศึกษารับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
5.4 ขออนุมัติแก้ไข ค าที่พิมพ์ผิด-ตกหล่น ชื่อรายวิชาและเพิ่มข้อความภาษาอังกฤษ หลักสูตรวิทยาศาสตร
 มหาบัณฑิตและวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร
 ปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 มติ อนุมัติแก้ไข และเพ่ิมข้อความภาษาอังกฤษ  โดยมีผลตั้งแต่ภาคแรกที่มีการรับนักศึกษา ตามที่เสนอ 
  และแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป 
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5.5 ขอความเห็นชอบแก้ไขคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา หน่วยกิต การเพิ่ม-ลดวิชาบังคับก่อน และเพิ่ม
 ค าอธิบายรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
 เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 มติ ให้ความเห็นชอบแก้ไขคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา หน่วยกิต การเพ่ิม-ลดวิชาบังคับก่อน และเพ่ิมค าอธิบาย
รายวิชา โดยมีผลตั้งแต่ภาคแรกท่ีมีการรับนักศึกษา ตามที่เสนอ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
ต่อไป 

 
 5.6 ขอความชัดเจนในการตรวจสอบร่างข้อตกลงกับต่างประเทศ 

 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1. เห็นควรให้การด าเนินการยังคงเป็นลักษณะ one stop service เหมือนที่ปฏิบัติอยู่ โดยส านักวิชาส่ง

ร่าง MOU ให้ศูนย์กิจการนานาชาติ จากนั้น ศูนย์กิจการนานาชาติประสานหน่วยบริการงานแปลและ
ล่ามหรือหน่วยงานที่เหมาะสมในการแปลเอกสาร (กรณีส านักวิชาจัดส่ง MOU เป็นฉบับภาษาไทย) 
ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบและข้อความของ MOU และประสานกับงานนิติการตรวจสอบ
ทางด้านกฎหมาย จากนั้น ศูนย์กิจการนานาชาติส่งให้ส านักวิชาตรวจสอบ technical term เมื่อส านัก
วิชาตรวจสอบแล้วเสร็จ ศูนย์กิจการนานาชาติน าเสนอสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย ด าเนินการให้มี
การลงนาม และรวบรวมเพ่ือการอ้างอิงต่อไป 

2. กรณี MOU ในประเทศ ที่ท ากับหน่วยงาน/บริษัทต่างชาติ เป็นภาษาอังกฤษ เห็นควรมอบหมายให้
ศูนย์กิจการนานาชาติดูแลด้วย 

3. มหาวิทยาลัยควรเปลี่ยนชื่อ ศูนย์กิจการนานาชาติ เป็น ศูนย์กิจการนานาชาติและความสัมพันธ์
ภายนอก โดยปรับภาระหน้าที่และโครงสร้างให้เหมาะสม และเห็นควรน าเสนอเข้าพิจารณาใน
คณะกรรมการประจ าศูนย์กิจการนานาชาติต่อไป 

มติ ให้ความเห็นชอบตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ โดยมอบศูนย์กิจการนานาชาติรับไปด าเนินการต่อไป   
 
 
 

 

(ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ  ลิมปิจ านงค์) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
เลขานุการสภาวิชาการ 

 


